

*

Bình Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2022

Số 996 -CV/HNDT

V/v định hướng công tác tuyên truyền
về tình hình Nga và Ukraine

Kính gửi: Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố

Thực hiện Công văn số 66-CV/MTTQ-BTT, ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Bình Dương về việc định hướng công tác tuyên truyền về tình hình Nga và Ukraine.

Trong thời gian qua tình hình chiến sự ở Nga - Ukraine và các nước phương Tây là sự kiện quốc tế được dư luận trong và ngoài nước quan tâm, theo dõi. Nhiều cơ quan, báo chí, trang mạng xã hội khai thác nguồn tin, đưa tin giật tít, sử dụng từ ngữ không phù hợp, nhìn nhận một phía, thiếu khách quan. Một số tài khoản, trang mạng xã hội lợi dụng tình hình đăng tải các bài viết, bình luận phiến diện, xuyên tạc quan điểm, động thái của Việt Nam, nhiều thông tin giả, gây nhiều dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến người dân. Dự báo trong thời gian tới, tình hình thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Việt Nam có quan hệ đối tác, đối ngoại ở nhiều mặt, nhiều cấp độ với nhiều quốc gia, trong đó có Nga và Ukraine. Để đảm bảo lợi ích quốc gia – dân tộc, nhất là bảo đảm an ninh chủ quyền, an ninh tư tưởng giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường đồng thuận xã hội.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đề nghị Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Các cấp Hội tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên nông dân, con em nông dân và nhân dân về chủ trương, quan điểm nhất quán của Việt Nam về vấn đề quốc tế, trong đó có tình hình chiến sự Nga – Ukraine.

2. Nội dung tuyên truyền bám sát quan điểm chính thức, lập trường trung lập của Việt Nam, kêu gọi các bên kiềm chế, tuân thủ Hiến chương Liên Hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, ủng hộ đối thoại hòa bình; thông tin tuyên truyền cân cân bằng, khách quan, tránh khai thác thông tin một chiều, chỉ trích, phê phán một phía; khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Chính phủ về đường lối đối ngoại, đa phương hóa, đa dạng hóa, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và phát triển đất nước. Chú trọng tuyên truyền trên mạng xã hội, Fanpage, chia sẻ, dẫn nguồn tin chính thống, chỉ đưa những thông tin từ các trang mạng xã hội, cơ quan thông tấn báo chí của Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

3. Các cấp Hội tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai lệch, xuyên tạc, bình luận thiếu khách quan, phiến diện trên mạng xã hội, phát hiện,

ngăn chặn, chủ động xử lý, báo cáo các trang mạng xã hội đưa tin không đúng chủ trương, quan điểm của Việt Nam về vấn đề Ukraine.

Đề nghị Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố tích cực tuyên truyền, đồng thời chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở phối hợp tuyên truyền tốt những nội dung trên.

Nơi nhận:

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN tỉnh;
- Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh;
- Như kính gửi;
- Lưu Ban TC-HC-KT, Ban TG, Website.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Phạm Văn Lòi